

Nỗ lực khống chế dịch, sẵn sàng cho bầu cử

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp và lây lan rộng trên địa bàn, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức phụ trách bầu cử các nội dung về phòng chống dịch Covid-19 trong thực hiện bầu cử.

Chủ động ứng phó linh hoạt

Cho đến nay, huyện Thuận Thành là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. Toàn huyện được đặt trong tình huống “báo động” về nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, đã thực hiện phong tỏa và giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bởi vậy, huyện đang triển khai thực hiện theo phương án bầu cử khi có dịch.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thuận Thành Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, “chưa bao giờ huyện trải qua cuộc bầu cử trong hoàn cảnh đặc biệt như hiện nay”. Tính từ ngày 5.5 đến nay, trên địa bàn huyện phát hiện 261 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 và hơn 1.500 đối tượng F1, đang cách ly tại khu cách ly tập trung. Vì vậy, trong huyện có sự biến động lớn cả về số lượng cử tri, các thành viên của Tổ bầu cử.

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, ngay từ giữa tháng 4, huyện Thuận Thành đã lập và niêm yết danh sách 123.712 cử tri, trong đó, cử tri bầu đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp huyện là 123.712 người; cử tri bầu HĐND cấp xã là 122.935 người tại 136 khu vực bỏ phiếu. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh hiện nay, huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các xã và Tổ bầu cử rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri có biến động trong đợt dịch này bảo đảm quyền lợi của cử tri.

Song song với lập danh sách cử tri, huyện tiếp tục kiện toàn các Tổ bầu cử và thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên. “Chúng tôi áp dụng hình thức tiếp xúc cử tri bằng hình thức truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh về tiêu sử, chương trình hành động để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vận động bầu cử. Đặc biệt, điểm mới trong công tác bầu cử năm nay, tỉnh Bắc Ninh

chỉ đạo in tiêu sử, danh sách trích ngang của các ứng cử viên phát đến từng hộ gia đình nên mọi người sẽ có điều kiện tìm hiểu về các đại biểu, nhất là trong tình hình ảnh hưởng dịch Covid-19”, Bí thư Huyện ủy Thuận Thành Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Trải qua nhiều ngày liên tục “trực chiến”, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Bầu cử xã Mão Điền Vũ Văn Mạnh cho biết, “song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi đang tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong tình huống phong tỏa toàn xã. Trước mắt xã rà soát và niêm yết lại danh sách cử tri và hoàn thiện Tổ bầu cử. Đối với điểm bỏ phiếu, xã hướng dẫn cụ thể đối với từng thành viên trong tổ như phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử, hướng dẫn phân luồng, đánh dấu thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri và yêu cầu cử tri bỏ phiếu bầu cử theo khu vực”.

Đặc biệt, trong xã có nhiều cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà nên ban bầu cử xã đã hướng dẫn các tổ bầu cử chuẩn bị hòm phiếu phụ, có ít nhất 2 người trong Tổ bầu cử và 1 cán bộ y tế, mặc trang phục phòng, chống dịch đến từng nhà cử tri để hướng dẫn cử tri bỏ phiếu. Quá trình thực hiện, bảo đảm đúng quy trình, yêu cầu phòng, chống dịch, Bí thư Đảng ủy xã Mão Điền nhấn mạnh.

Cũng giống như huyện Thuận Thành, TP. Bắc Ninh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện, trên địa bàn thành phố có 13 trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Công tác bảo đảm an toàn bầu cử đang được tích cực triển khai. Theo Bí thư Thành ủy TP. Bắc Ninh Tạ Đăng Đoàn, công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố theo đúng quy định. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử trong tình

hình dịch bệnh, Ủy ban Bầu cử thành phố chú trọng công tác tập huấn cho toàn bộ các thành viên của 142 Tổ bầu cử trên toàn thành phố. Do số lượng người mắc Covid-19 và các trường hợp cách ly tập trung đông nên thành phố tập trung cho công tác rà soát cử tri. Với phương châm vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm quyền lợi cử tri, thành phố giao nhiệm vụ đến ủy ban bầu cử cấp xã và các Tổ bầu cử nắm chắc tình hình, số lượng cử tri của mình để kịp thời bổ sung danh sách cũng như có phương án bầu cử hợp lý, ông Tạ Đăng Đoàn cho biết thêm.

Đơn cử, tại Tổ bầu cử số 1, phường Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh), để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử, theo ông Nguyễn Thành Đông - thành viên Tổ bầu cử số 1 thông tin, trước khi vào bầu cử, các cử tri đều được hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và được kiểm tra thân nhiệt. Khi xuất hiện trường hợp cử tri có biểu hiện sốt, ho, Tổ sẽ đưa cử tri đến điểm cách ly tạm thời, để xử lý các tình huống tiếp theo. Đặc biệt, nhằm bảo đảm việc giãn cách, Tổ bầu cử tuyên truyền khuyến khích cử tri đi bầu cử theo khu với những khung giờ khác nhau, khu vực ghi phiếu được bố trí nhiều vách ngăn. Toàn bộ điểm bỏ phiếu được phun khử khuẩn trước ngày bỏ phiếu và thường xuyên xịt khuẩn hòm phiếu suốt thời gian bầu cử...

Được tổ chức bầu cử sớm ở các khu cách ly

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung hiện 3 nhiệm vụ song song đó là tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch Covid-19; tập trung cao độ cho công tác bầu cử và tiếp tục phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm các điều kiện bình thường của hoạt động kinh tế - xã hội, với mục tiêu chuẩn bị tốt các điều kiện trên, toàn thể chính quyền và nhân dân trong



Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Trung tâm Văn hóa huyện Quế Võ

tỉnh đang chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân, hiện tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 74 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 937 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh thành lập 973 khu vực bỏ phiếu và 973 tổ bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành hướng dẫn điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tính đến ngày 13.4, công tác lập và niêm yết danh sách cử tri đã được tiến hành theo luật định với tổng số gần 860.000 cử tri.

Căn cứ Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27.4.2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Nghị quyết số 119/NQ-UBBC ngày 28.4.2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Bắc Ninh đã công bố danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV theo từng đơn vị bầu cử; đồng thời công bố danh sách 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 449 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.349 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tính đến ngày 11.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận tại Ủy ban bầu cử cấp xã và các Tổ bầu cử có 69 người thuộc diện F1 và 364 người thuộc diện F2, trong đó nhiều nhất là huyện Thuận Thành, đặc biệt là xã Mão Điền. Tỉnh đã ban hành hướng dẫn về việc lập danh sách cử tri và các phương án thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình bùng phát dịch Covid-19; hướng dẫn thành lập bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu riêng tại cơ sở cách ly tập trung và kiện toàn bộ sung thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phương án thực hiện bầu cử ở những nơi có tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp. Đặc biệt, tỉnh tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho tất cả nhân sự tham gia tại các điểm bầu cử, ưu tiên tiêm phòng cho nhân sự tham gia bầu cử, nhất là địa bàn có rủi ro cao trong phòng chống dịch. Đáng chú ý, Ủy ban Bầu cử quốc gia cũng đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Bắc Ninh về tổ chức bầu cử sớm trong các khu cách ly tập trung. Theo đó, Ủy ban Bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc đã được Quốc hội ấn định đối với một số khu vực bỏ phiếu tại TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh. Các khu vực bỏ phiếu này sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 22.5.2021.

“Đối với phương án tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, đến nay, Bắc Ninh đã hoàn thành theo hình thức trực tuyến và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tỉnh thiết lập 3 hệ thống cầu trực tuyến kết nối từ tỉnh xuống các xã, phường, thị trấn để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Những địa phương đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức vận động bầu cử sẽ thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng”, ông Nguyễn Trọng Tân chia sẻ.